

**การส่งเสริมองค์กรสุขภาพ  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี**

\*\*\*\*\*

**ด้านที่ ๕ Happy Brain (การพัฒนาความรู้)**

**แบบสรุปรายชื่อบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตร	ชื่อหลักสูตร/วิชา	หน่วยงานที่จัด	สำเร็จหลักสูตร เมื่อวันที่
๑	นายเดชา ถ้ำหิน	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	โครงการอบรมการป้องกันปราบปรามการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กร และการอบรมจริยธรรมในองค์กร	องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม	๓๑ ก.ค. ๖๗
๒	จำสิบเอกวัฒนา ยศไกร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามรูปแบบจำแนกงบประมาณ (ฉบับใหม่)	มหาวิทยาลัยบูรพา	๒๓ มิ.ย.๖๗
๓	นางวราพร พะสียา	หัวหน้าสำนักปลัด	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามรูปแบบจำแนกงบประมาณ (ฉบับใหม่)	มหาวิทยาลัยบูรพา	๒๓ มิ.ย.๖๗
๔	นางสาวพัฒน์นรี ผลาเลิศ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑	มหาวิทยาลัยบูรพา	๒๒ ก.ค.๖๗
๕	นางสนธิ สายบัว	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	หลักสูตร แนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ และการเตรียมความพร้อมเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงจากสำนักงบประมาณ	มหาวิทยาลัยบูรพา	๒๔ ธ.ค.๖๖
๖	จำสิบเอกสำราญ นางาม	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	โครงการอบรมการป้องกันปราบปรามการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กร และการอบรมจริยธรรมในองค์กร	องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม	๓๑ ก.ค. ๖๗

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตร	ชื่อหลักสูตร/วิชา	หน่วยงานที่จัด	สำเร็จหลักสูตร เมื่อวันที่
๗	นายสุชานนท์ แก้วคำปอด	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	โครงการอบรมการป้องกันปราบปรามการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กร และการอบรมจริยธรรมในองค์กร	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม	๓๑ ก.ค. ๖๗
๘	นายคารมย์ สาธุจรรย์	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	โครงการอบรมการป้องกันปราบปรามการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กร และการอบรมจริยธรรมในองค์กร	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม	๓๑ ก.ค. ๖๗	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
๙	นายคาวิณ แก้วสาลี	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	โครงการอบรมการป้องกันปราบปรามการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กร และการอบรมจริยธรรมในองค์กร	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม	๓๑ ก.ค. ๖๗
๑๐	ว่าที่ร้อยตรีหญิงโยชิตา บุญล้อม	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	หลักสูตร “ปรับปรุง ปิดบัญชี และจัดทำงบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖”	มหาวิทยาลัยบูรพา	๘ ต.ค.๖๖
๑๑	นางสาวบุญล้อม ปิ่นธูปันธ์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	หลักสูตร แนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ และการเตรียมความพร้อมเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงจากสำนักงบประมาณ	มหาวิทยาลัยบูรพา	๒๔ ธ.ค.๖๖
๑๒	นางนวนละออง นูรักษา	ครู	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครู ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement PA) เกี่ยวกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community PLC)	มหาวิทยาลัยบูรพา	๒๘ เม.ย. ๖๗
๑๓	นางสุพัตรา ศุภลักษณ์	ครู	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	โครงการอบรมการป้องกันปราบปรามการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กร และการอบรมจริยธรรมในองค์กร	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม	๓๑ ก.ค. ๖๗

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตร	ชื่อหลักสูตร/วิชา	หน่วยงานที่จัด	สำเร็จหลักสูตร เมื่อวันที่
๑๔	นางสาวสุภาภรณ์ อุทัยกร	ครู	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับ งานในหน้าที่รับผิดชอบ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะ ครู ตาม ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement PA) เกี่ยวกับการ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การดำเนินงาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community PLC)	มหาวิทยาลัยบูรพา	๒๘ เม.ย. ๖๗
๑๕	นางสาวกุลธิดา ลาตุลี	ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับ งานในหน้าที่รับผิดชอบ	โครงการอบรมการป้องกันปราบปรามการ ทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กรและ การอบรมจริยธรรมในองค์กร	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม	๓๑ ก.ค. ๖๗
๑๖	นายบุญญพัฒน์ กาเมือง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับ งานในหน้าที่รับผิดชอบ	หลักสูตร การสำรวจ การคำนวณราคากลาง และการเขียนแบบงานชุดลอกคลอง ลำห้วย สระน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ด้วยโปรแกรม Canalize Pro ๓.๐	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	๒๑ ม.ค.๖๗
๑๗	สิบเอกยุทธภูมิ แก่นลา	จพง.ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับ งานในหน้าที่รับผิดชอบ	เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	จังหวัดอุบลราชธานี	๔ เม.ย.๖๗
๑๘	นางสาวรุ่งอรุณ ราชตุลี	ครู	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับ งานในหน้าที่รับผิดชอบ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะ ครู ตาม ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement PA) เกี่ยวกับการ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การดำเนินงาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community PLC)	มหาวิทยาลัยบูรพา	๒๘ เม.ย. ๖๗
๑๙	นางชาลิสา บุญมานัด	ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับ งานในหน้าที่รับผิดชอบ	โครงการอบรมการป้องกันปราบปรามการ ทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กรและ การอบรมจริยธรรมในองค์กร	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม	๓๑ ก.ค. ๖๗
๒๐	นางวันวิสาข์ สีบสิมมา	ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับ งานในหน้าที่รับผิดชอบ	โครงการอบรมการป้องกันปราบปรามการ ทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กรและ การอบรมจริยธรรมในองค์กร	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม	๓๑ ก.ค. ๖๗

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตร	ชื่อหลักสูตร/วิชา	หน่วยงานที่จัด	สำเร็จหลักสูตร เมื่อวันที่
๒๑	นายชัชวาล กองแก้ว	ผู้อำนวยการกองช่าง	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับ งานในหน้าที่รับผิดชอบ	โครงการอบรมการป้องกันปราบปรามการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กรและการ อบรมจริยธรรมในองค์กร	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม	๓๑ ก.ค. ๖๗
๒๒	นางสาวไพลิน ปรีโยทัย	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับ งานในหน้าที่รับผิดชอบ	หลักสูตร “ปรับปรุง ปิดบัญชี และจัดทำงบ การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖”	มหาวิทยาลัยบูรพา	๘ ต.ค.๖๖
๒๓	นายสุเทพ สร้อยสระ	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับ งานในหน้าที่รับผิดชอบ	หลักสูตร การสำรวจ การคำนวณราคากลาง และการเขียนแบบงานชุดลอกคลอง ลำห้วย สระน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ด้วยโปรแกรม Canalize Pro ๓.๐	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	๒๑ ม.ค.๖๗
๒๔	นางสาวชนานันท์ นาวิเศษ	นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ	หลักสูตรความรู้และทักษะ ของงานในแต่ละตำแหน่ง	หลักสูตร “ปรับปรุง ปิดบัญชี และจัดทำงบ การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖”	มหาวิทยาลัยบูรพา	๘ ต.ค.๖๖
๒๕	นางสาวเดือนเพ็ญ พุ่มอุดม	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับ งานในหน้าที่รับผิดชอบ	โครงการอบรมการป้องกันปราบปรามการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กรและการ อบรมจริยธรรมในองค์กร	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม	๓๑ ก.ค. ๖๗
๒๖	นางสาวธัญญา เครือบุตร	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับ งานในหน้าที่รับผิดชอบ	การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๘ การ สร้างทะเบียนคุมหนังสือ บัญชีหนังสือในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์/ภาคผนวก ๗ หลักเกณฑ์และวิธีการ ปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและ หนังสือราชการ โดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล กลาง)	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	๒๑ ม.ค. ๖๗
๒๗	นายณัฐวุฒิ บุญพอ	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	หลักสูตรความรู้และทักษะ ของงานในแต่ละตำแหน่ง	หลักสูตร เสริมความรู้การเป็นหน่วยรับ งบประมาณตรง ฝึกปฏิบัติและเทคนิคการใช้ เว็บไซต์เพื่อรับงานรับงบประมาณตรง/แบบฟอร์ม Excei Templates BBL และการทำคำขอรับเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	๑๒ ธ.ค.๖๖
๒๘	นางพรพิมล บานฤทัย	ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับ งานในหน้าที่รับผิดชอบ	โครงการอบรมการป้องกันปราบปรามการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กรและการอบรม จริยธรรมในองค์กร	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม	๓๑ ก.ค. ๖๗